

Để các cơ sở sản xuất, kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp

(tiếp theo trang 1)



Số lượng đăng ký thành lập doanh nghiệp vào tỉnh ngày càng tăng.

Với số lượng cơ sở sản xuất, kinh doanh như trên cộng với nhiều chính sách thu hút đầu tư của tỉnh sẽ không phải là điều quá khó để tới năm 2020 tỉnh có trên 9.000 doanh nghiệp. Mặt khác, nếu áp dụng Luật Doanh nghiệp quy định hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp thì chắc chắn các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở tỉnh bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp cũng không phải con số ít. Tuy nhiên, cách làm và sự vào cuộc của các cấp chính quyền trong việc hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp và thu hút doanh nghiệp đầu tư về địa

bàn mới là điều quan trọng. Thực tế, để có được cộng đồng doanh nghiệp phát triển lớn mạnh như trên là do tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. Theo ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, việc hỗ trợ nhằm mục đích cùng nhau thu hút và thúc đẩy các hộ chuyển đổi thành doanh nghiệp lớn. Tiềm năng của các cấp chính quyền trong việc hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp và thu hút doanh nghiệp đầu tư về địa



Làng nghề chạm bạc Đống Xâm (xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương) nổi tiếng với rất nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh song số lượng doanh nghiệp rất ít.

kinh doanh cần phải làm song cũng cần bảo đảm được những tiêu chí đó là hiệu quả kinh doanh phải

tốt hơn, năng lực cạnh tranh cao hơn, bảo đảm tính liên tục trước và sau khi chuyển đổi. Đặc biệt, khi đã hình

thành doanh nghiệp thì các doanh nghiệp phải thực hiện bình đẳng trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước.

Thời cơ đã đến

Tại buổi tọa đàm giữa UBND tỉnh với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam vừa qua, ông Lê Văn Khương, Trưởng phòng Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Cục Phát triển doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết: Giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp có rất nhiều lợi thế và bất lợi, trong khi các hộ kinh doanh bị rất nhiều hạn chế về số lượng lao động, phạm vi kinh doanh, không có tư cách pháp nhân thì doanh nghiệp tư nhân hay các loại hình doanh nghiệp khác không bị hạn chế về số lượng lao động, được kinh doanh ở nhiều địa điểm khác nhau, có tư cách pháp nhân và nhiều lợi thế về cách thức huy động vốn, tổ chức quản lý... Đặc biệt, theo luật mới quy định, hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp sẽ được tư vấn, miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp, miễn phí lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí cung cấp thông tin lần đầu, miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm đầu, tư vấn hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính, thuế và chế độ kế toán 3 năm từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp... Ông Trần Quốc Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho rằng, đã có nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích nhưng nhiều hộ kinh doanh không muốn chuyển thành doanh nghiệp do đó Chính phủ cần sớm ban hành nghị định hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và tuyên truyền để các hộ kinh doanh nhận thức được lợi ích của việc chuyển thành doanh nghiệp. Cùng với đòi hỏi trách nhiệm của cả hệ thống chính trị vào cuộc, hỗ trợ về thủ tục pháp lý cho các hộ chuyển đổi.

Ông Đỗ Văn Vẻ, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen



Trước đây việc thành lập doanh nghiệp rất khó khăn, việc nhìn nhận đánh giá về doanh nghiệp còn méo mó nhưng đến nay doanh nghiệp đã được tôn vinh, được Đảng, Chính phủ, tỉnh quan tâm, tạo môi trường thuận lợi trong sản xuất, kinh doanh. Do đó, tôi đánh giá rất cao các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương đã có sự đổi mới rất tích cực, tạo thuận lợi về môi trường đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển tôi mong muốn Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cần trình Quốc hội tiếp tục sửa đổi một số điều luật về đất đai, luật tín dụng, luật doanh nghiệp đồng thời hướng vào khuyến khích các hộ cá thể để họ nhìn thấy những lợi thế khi thành lập doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Như Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Lam Sơn



Theo cách nhìn nhận của tôi, tư tưởng của hộ kinh doanh chỉ để bảo đảm ổn định cuộc sống gia đình là chính nên khi nói về thành lập doanh nghiệp ai cũng ngại và chưa hiểu. Bản thân tôi khi còn là hộ kinh doanh hộ cá thể tới thời kỳ đầu thành lập doanh nghiệp cũng chưa hiểu biết nhiều. Chỉ tới khi được tham gia vào các hiệp hội, giao lưu, học hỏi qua trường lớp mới hiểu được quyền lợi và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Vì thế, muốn các hộ thành lập doanh nghiệp, việc đầu tiên ngành Thuế phải vào cuộc quyết liệt, nắm sâu sát tất cả các hộ kinh doanh, tổ chức tập huấn, đào tạo giúp các hộ về thủ tục, sổ sách và chế độ kế toán, đồng thời phải yêu cầu các hộ thực hiện nghiêm về Luật Doanh nghiệp.

Ông Hoàng Quốc Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH Japano Việt Nam (phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình)



Từ khi còn là hộ sản xuất, kinh doanh thiết bị vệ sinh cách đây hơn 10 năm tôi đã mong muốn được phát triển thành doanh nghiệp. Song ngày đó thủ tục còn rườm rà, nhiều khế, năng lực tài chính hạn chế nên không thực hiện được. Tuy nhiên, để sát cánh, đồng hành cùng tỉnh và để chào lái sự nghiệp của mình một cách chắc chắn vừa qua tôi đã quyết định thành lập doanh nghiệp. Tôi mong muốn khi chuyển thành doanh nghiệp, các cấp sớm tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng sản xuất và nguồn vốn để đáp ứng được nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Huệ, chủ hộ kinh doanh Toàn Huệ (phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình)



Thời gian qua, Chính phủ cũng như tỉnh đã ra các nghị quyết rất sát thực, kịp thời cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển, mọi điều kiện ưu đãi cho doanh nghiệp rất tốt và thuận lợi. Vì thế, mặc dù là hộ kinh doanh nhỏ lẻ từ năm 1989, tuổi đã cao song đến nay tôi vẫn quyết định chuyển thành doanh nghiệp. Mọi thủ tục được tiến hành làm tại Trung tâm Hành chính công tỉnh rất kịp thời, nhanh chóng, bài bản.

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN THỤY BÌNH Hoạt động hiệu quả

Được thành lập từ năm 1996, đến nay, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Thụy Bình (Thái Thụy) đã phát huy vai trò, hiệu quả tích cực việc khai thác nguồn vốn nhân rỗi trong nhân dân, đáp ứng nhu cầu vốn vay cho sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Hiện nay, Quỹ TDND Thụy Bình có gần 1.000 thành viên, với tổng nguồn vốn huy động đạt 43 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay đạt gần 30 tỷ đồng, trong đó cho vay nông nghiệp chiếm hơn 30%, vay sản xuất, kinh doanh dịch vụ, ngành nghề chiếm gần 70%. Theo ông Vũ Xuân Lộc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ TDND Thụy Bình: Để đạt được kết quả tốt trong kinh doanh, hàng năm, Quỹ luôn coi trọng công tác tạo lập nguồn vốn, thường xuyên chủ động nắm bắt thị trường điều chỉnh lãi suất tiền gửi

hợp lý theo từng thời điểm, giữ vững uy tín với khách hàng nên nguồn vốn năm sau thường cao hơn năm trước từ 15 - 20%. Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, Quỹ luôn chủ động thực hiện các quy định giảm lãi suất theo các chính sách tín dụng của Nhà nước. Định kỳ hàng tháng, quỹ Hội đồng quản trị Quỹ tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, trên cơ sở đó phân tích những nguyên nhân, hạn chế, đặc điểm tình hình để

xây dựng phương hướng hoạt động, giải pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo. Đồng thời, Quỹ phân công nhiệm vụ cụ thể, giao chỉ tiêu kinh doanh cho từng cán bộ, nhân viên. Từ nguồn vốn huy động, Quỹ TDND Thụy Bình đã tích cực triển khai các chương trình cho vay ưu đãi, rút ngắn thời gian giải ngân, nhanh chóng cung cấp các khoản vốn vay phục vụ sản xuất. Đặc biệt, Quỹ đã bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để tập trung vốn cho các thành viên phát triển kinh tế hộ. Trong đó ưu tiên vay vốn phát triển sản xuất nông nghiệp, ngành nghề truyền thống, xây dựng nông thôn mới, đầu tư đi xuất khẩu lao động... Nhiều hộ kinh doanh, sản xuất vay vốn của Quỹ đã sử dụng vốn vay hiệu quả, góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Điển hình như gia đình anh Bùi Xuân Quỳnh, thôn Trà Bối, xã Thụy Bình vay vốn phát triển cơ sở sản xuất gỗ dán dụng. Anh Quỳnh cho biết: Năm 2015, sau khi dốc toàn bộ số vốn để đầu tư mua sắm máy móc phục vụ mở rộng xưởng gỗ, tôi không còn đủ nguồn vốn lưu động để mua nguyên liệu sản xuất. Tôi đã được

Quỹ tạo điều kiện cho vay 600 triệu đồng với lãi suất ưu đãi để mua nguyên vật liệu phục vụ sản xuất thường xuyên. Hiện nay, xưởng gỗ của tôi đã đi vào hoạt động ổn định, doanh thu đạt khoảng 6 tỷ đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho gần 30 lao động địa phương với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng.

Ông Vũ Xuân Lộc cho biết thêm: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hiện nay, Quỹ TDND Thụy Bình cũng gặp không ít khó khăn trong hoạt động kinh doanh như quy mô, phạm vi hoạt động còn nhỏ hẹp chỉ trong địa bàn 1 xã. Trong khi nền kinh tế địa phương chủ yếu dựa vào nông nghiệp, ngành nghề còn chậm phát triển nên khả năng tích lũy vốn của người dân chưa cao. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động huy động vốn của Quỹ. Hiện nay, trên địa bàn hoạt động có nhiều nguồn vốn của ngân hàng thương mại, ngân hàng chính sách xã hội cho các đoàn thể, hộ nông dân vay nên việc mở rộng quy mô hoạt động của Quỹ cũng gặp khó khăn...

Để khắc phục những khó khăn trên, thời gian tới, Quỹ tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các hình thức huy động, áp dụng linh hoạt các cơ chế lãi suất, có chính sách hợp lý để thu hút vốn tiền gửi dân cư, tạo điều kiện để khách hàng gửi nhanh chóng, rút dễ dàng; tăng cường tuyên truyền để nhân dân hiểu sâu về mô hình của quỹ TDND; quan tâm đào tạo đội ngũ nhân viên theo quy chuẩn của Ngân hàng Nhà nước, có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao...

TRẦN TUẤN



Xưởng gỗ của gia đình anh Bùi Xuân Quỳnh giải quyết việc làm cho gần 30 lao động địa phương với thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng.

Với chức năng, nhiệm vụ kiểm định an toàn kỹ thuật xe cơ giới đường bộ, những năm qua, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình (17 - 01S) đã không ngừng đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại nhằm nâng cao chất lượng công tác đăng kiểm, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Hiện nay, số lượng xe cơ giới trên địa bàn tỉnh đang ngày càng gia tăng theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cùng với đó là những hệ lụy từ ô nhiễm môi trường do khí thải, tai nạn giao thông do lái xe chưa chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, thiếu hiểu biết về kiểm soát tình trạng an toàn kỹ thuật phương tiện. Do đó, sự phát triển của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình thuộc Sở Giao thông Vận tải đã và đang góp phần kiểm soát chặt chẽ tình trạng an toàn kỹ thuật giao thông. Ông Đàm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm cho biết: Từ đầu năm 2017 đến nay, Trung tâm đã kiểm định 10.770 lượt phương tiện, phát hiện 1.617 lượt phương tiện không đạt tiêu chuẩn. Những lỗi vi phạm chủ yếu về khung, ghế, thân vỏ, hệ thống điện, phanh, đèn, khí xả... đã được các đăng kiểm viên yêu cầu chủ phương tiện sửa chữa, khắc phục để kiểm định lại.

Cùng với chủ trương siết chặt kiểm tra tải trọng phương tiện giao thông đường bộ, những năm qua, Trung tâm kiên quyết không đăng kiểm và không cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho các phương tiện không đúng kích cỡ, thay đổi thiết kế của nhà sản xuất. Do giám sát chặt chẽ khâu đăng kiểm, đến nay, Trung tâm đã kiểm soát được việc coi nới thành

Nâng cao chất lượng đăng kiểm xe cơ giới đường bộ



Các phương tiện kiểm định tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình.

thùng không đúng quy định. Những phương tiện không bảo đảm quy cách, thiết bị thiếu an toàn được các đăng kiểm viên của Trung tâm yêu cầu chủ phương tiện, lái xe khắc phục đạt tiêu chuẩn mới được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Xác định công tác đăng kiểm phương tiện giao thông nhằm bảo đảm phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường khi tham gia giao thông, Trung tâm luôn đặc biệt quan tâm và tăng cường chỉ đạo đội ngũ đăng kiểm viên thực hiện nghiêm quy trình kiểm định của Cục Đăng kiểm. Công tác kiểm định thời gian qua tại Trung tâm thể hiện rõ nét sự đổi mới tích cực, chất lượng kiểm định được nâng

lên. Để chống tiêu cực và giám sát công tác đăng kiểm, trong suốt quá trình làm việc, các hình ảnh kiểm định đều được hệ thống camera IP ghi lại từ khi đưa xe vào đến khi đưa xe ra. Tại trụ sở Trung tâm, tất cả thủ tục đều được công khai để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện và giám sát. Ông Đàm Văn Tú cho biết thêm, trước sự phát triển nhanh của phương tiện giao thông vận tải như hiện nay đòi hỏi chất lượng công tác đăng kiểm phải được nâng cao để đáp ứng yêu cầu của xã hội. Tình trạng tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường từ khí thải các loại phương tiện giao thông và hiện tượng cháy xe cơ giới đang đặt ra bài toán về nâng cao chất lượng công

tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Để nâng cao chất lượng kiểm định theo nhiệm vụ và yêu cầu của khách hàng, Trung tâm đã đầu tư ba dây chuyền kiểm định hiện đại, đồng thời hàng năm đầu tư các đăng kiểm viên tham gia khóa đào tạo do Cục Đăng kiểm tổ chức. Trung tâm cũng thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả chế độ "một cửa", ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng thành thạo phần mềm quản lý kiểm định do Cục Đăng kiểm quy định. Với thủ tục thuận lợi, trung bình mỗi phương tiện kiểm định tại Trung tâm nếu đủ giấy tờ hợp lệ, bảo đảm an toàn kỹ thuật chỉ mất khoảng 40 phút/lượt, giảm thời gian chờ đợi cho khách hàng...

PHẠM HƯNG